






# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<b>Sky Doctor</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยโพสต์ <p>-ว่าที่ร.ต.การันต์ ศรีวัฒนบุรพา ผู้ช่วยโฆษก สพด. กล่าวว่า ปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ถือว่ามีความสำคัญของการ Sky Doctor เมื่อประเทศไทยมีนโยบาย Quick Win 13 ข้อ โดยมีข้อสุดท้าย คือ นโยบายท่องเที่ยวปลอดภัย ทำให้ ก.สร. นำเสนอเป็นโครงการ 1 เขตสุขภาพ 1 Sky Doctor ซึ่งทำให้มีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือ ประเทศไทยมีหน่วย Sky Doctor ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ</p>	
 <b>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</b>	
<b>ชุมชนล้อมรั้ว</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thecoverage, thailandplus, Thaitodaynews) <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าว 2567 กล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดยกรมมีส่วนร่วมของชุมชนประจำปีงบประมาณ 2567 ว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาด ภายใต้นโยบายปลูกชุมชนให้เข้มแข็ง เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ปรारบปรารมศักดิ์กันยึดทรัพย์ผู้ค้า ขจัดข้าราชการทุจริตทั่วพินยาเสพติดให้สิ้น ในส่วนของ สร.ให้ความสำคัญกับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยกระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยชุมชนมีส่วนร่วม CBTx สร้าง "ชุมชนล้อมรั้ว" ในทุกอำเภอ โดยใช้กลไก กกก. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นแกนหลักในการสนับสนุนการบูรณาการการทำงานของ 5 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ นายก อบต. และสาธารณสุขอำเภอให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างประสิทธิภาพ</p> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ isranews <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า กฎหมายใหม่เรื่องครอบครองยาเสพติด เช่นยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ดสันนิษฐานเป็นผู้เสพ หากสมัครใจรักษาก็เข้าสู่กระบวนการรักษาจนเสร็จ มีสถาบันบำบัดรักษารับรองก็ถือว่า ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่หากไม่สมัครใจบำบัดก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย</p> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Hfocus <p>-นพ.ภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ ผอ.สนง.เลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้เชิญ กกก. พชอ. ซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนชุมชนล้อมรั้ว และทราบความเข้มแข็ง ศักยภาพ หรือปัญหาของชุมชน ทั้งเรื่องการเสพยา ปัญหาจิตเวช เมื่อ พชอ. วิเคราะห์พื้นที่ที่จะขับเคลื่อนชุมชนล้อมรั้ว ลงไปตรวจสอบ และตั้งทีมระดับอำเภอ จากทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันมีกรอบตัวอย่างของชุมชนที่ทำมาก่อน สามารถนำไปเป็นต้นแบบได้ หลายพื้นที่ทั่วประเทศ</p>	
<b>สภาฯ เสนอ(ร่าง) กทม.คุมกัญชา-กัญชง</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, thebangkokinsight) <p>- นายวิฑูร ศรีวะอุไร สก.เขตบางรัก ในฐานะประธานกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้กัญชาหรือกัญชงบริเวณใกล้สถานที่เปราะบาง เสนอรายงานผลการศึกษา ต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2567 ว่า เด็กและเยาวชนอายุ 12-18 ปี ต่างได้รับผลกระทบจากปัญหาการเข้าถึงกัญชาหรือกัญชงได้โดยง่ายในทุกพื้นที่ และมีข้อเสนอแนะ 6 ส่วน คือ 1.ให้หน่วยงานรับผิดชอบ โดยเฉพาะกรมการแพทย์แผนไทยฯ สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลดี-เสีย จากการประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 หากมีผลเสียมากกว่า ควรนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติด และควรใช้ทางการแพทย์ 2.หากไม่สามารถดำเนินการในประเด็นดังกล่าวได้ สร. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งรัดออกกฎหมายเฉพาะ กำกับดูแลกัญชาโดยตรง ใน(ร่าง) พ.ร.บ. กัญชา พ.ศ. ... 3.ให้สำนักอนามัยประสาน สร. นำ (ร่าง) พนักงานเจ้าหน้าที่ของ กทม. ตาม พ.ร.บ.บัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ที่กกก.พิจารณาแล้วไปประกาศใช้ 4.ประสานให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ กทม. 5.ควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ป้องกันปราบปรามไม่ให้เกิดการกระทำความผิดในพื้นที่ กทม. และ 6.ควรกำหนดให้พื้นที่โดยรอบสถานศึกษาห้ามจำหน่ายกัญชา หรือกัญชง และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลิตภัณฑ์กัญชาหรือกัญชงในรัศมี 300 เมตร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการกระทำผิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ. หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขต่อไป</p>	
<p><b>เครือข่ายกัญชาส่งสัญญาณภัยคุกคาม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวนล เลขานุการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เผยถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชง กัญชา พ.ศ. ... ฉบับล่าสุดที่ สธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. - 23 ม.ค. ว่า มีปัญหาอย่างน้อย 3 จุด ได้แก่ 1.การจำกัดสิทธิการปลูกในระดับครัวเรือน แม้ สธ.อ้างว่าทุกคนมีสิทธิที่จะขออนุญาตปลูก แต่การขออนุญาตนั้นมีอัตราโทษทั้งการยึดใบอนุญาต การจำและการปรับ หากมีการให้ขออนุญาตปลูกถูกต้องแล้ว ไม่ควรมีใครต้องโดนจับเพราะปลูกกัญชาแล้ว 2.การนิยามเรื่องสันหนากการ กฎหมายเขียนไว้กว้าง เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจวินิจฉัยเองว่าอะไรคือสันหนากการ อะไรคือไม่ใช่ จะนำมาสู่การกั้นกั๊งประชาชนในการจับปรับ ผิดร้ำนจำหน้ำนกัญช้ำน ไปจนถึงปิดแปลงปลูกกัญช้ำนด้วย เป็นกฎหมายที่เพี้ยน ไม่อยู่บนข้อเท็จจริง จะมาสู่การจับปรับกันมากขึ้น และ3. เรื่องบทลงโทษ การจับปรับที่สูงกว่าบุหรื สุร้ำน ซึ่งเป็นยาเสพติด โดยเฉพาะการขออนุญาตปลูก กลับมีบทลงโทษมากกว่าคนที่ไม่ได้ขออนุญาตปลูก จึงเรียกร้องให้ประชาชนดูร้ำนพ.ร.บ.กัญช้ำน ก่อนน้ำนเข้า ครม. ต้องชี้แจงให้ได้หากไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2566</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ch7)</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จฯแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยในปีพุทธศักราช 2566 ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล สาขากการแพทย ได้แก่ ศ.นพ.นาโปเลโอเน เฟอร์รารา จากอิตาลี และสาขากการสาธารณสุข ได้แก่ ศ.นพ.แบร์รี เอช. รูแมค จากสหรัฐอเมริกา</p>	
<p><b>สธ.ชวนประชาชนร่วมงานสุขภาพดีที่เพชรบูรณ์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, linetoday)</p> <p>-น.ส.เกณิศา อุ่นจิตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. ร่วมกับจ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดงานมหกรรมสุขภาพดีที่เพชรบูรณ์ (Good Health at Phetchabun) ในวันที่ 25-26 ม.ค.นี้ ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และแวะชมแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า ศรีเทพ ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย</p>	
<p><b>ปลดล็อกจองซื้อวัคซีนล่วงหน้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, news1live, linetoday)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่า บอร์ดวัคซีนเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน เพื่อการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น พ.ศ. ... ตามที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการจัดหาและบริหารจัดการวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (ร่าง) ระเบียบนี้ จะทำให้เกิดการประสานงานกันอย่างชัดเจนมากขึ้น มีกลไกที่จะช่วยให้ไม่เกิดความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน และสามารถจองซื้อได้ล่วงหน้า</p>	
<p><b>แผลคือรอยด่างจากการสัก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- พญ.ศศธร สิงห์ทอง สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวแนะนำผู้ที่จะสักขอให้เลือกร้านที่ได้มาตรฐานและต้องคิดให้ถี่ถ้วน หากสักมาแล้วเกิดปัญหาให้กลับไปที่ร้านสอบถามถึงมาตรฐานอุปกรณ์ สีที่ใช้ หากร้านแนะนำไม่เหมาะสมอาจจะต้องไปพบแพทย์ เพื่อวางแผนการรักษาอย่างปลอดภัย ไม่ควรซื้อยารักษาเอง รวมถึงการลบรอยสักด้วยการใช้กรดจะทำให้เกิดแผลเป็นนูนตามมา แต่เมื่อดสีที่ต้องการลบไม่ได้หายไป การแก้ไขค่อนข้างยาก ควรมาปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาที่ปลอดภัย</p>	
<p><b>อย.ตรวจสอบเครื่องสำอางพบสารห้ามใช้</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, newtv, thebangkokinsight, ch7, ประชาชาติธุรกิจ, ch3plus)</p> <p>- อย. ประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องสำอาง 7 รายการ จากร้านค้าออนไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ครีมหมยหยงเกรด a ของแท้ 100% รายใหญ่พร้อมส่ง</li> <li>2. thongp999</li> <li>3. prawit2531</li> <li>4. lamoo.beauty</li> <li>5.</li> </ol>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>lindy.Skinmate 6. pimmycool_shopping และ 7. gym.cosmetics พบสารปรอท ซึ่งเป็นสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง</p>	
<p><b>ความคืบหน้าเหตุโรงงานพลุระเบิด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, newtv, thereporters, ChiangmaiNews)  - พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงความคืบหน้าเหตุโรงงานผลิตพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี ว่า ทีม SEHRT ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาชุมชนเพื่อวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงสารตกค้าง และสำรวจผลกระทบทางสุขภาพในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุในระยยะที่ 3 โดยยืนยันว่าน้ำจากประปาชุมชนใช้ในการอุปโภค บริโภคได้ รวมถึงมั่นใจได้ว่าการอาศัยในชุมชน บ้านเรือนปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม</p>	
<p><b>เปิดตัวมาสคอต น่องภูมิใจ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., acnews, hfocus, thailandplus)  - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกวดออกแบบมาสคอตและเครื่องแต่งกาย จนท. "Thailand Pavilion Expo 2025 Mascot and Costume Design Contest" ในงาน World Expo 2025 Osaka Kansai ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 เม.ย. - 13 ต.ค. 2568 ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบสัญลักษณ์นำโชค (มาสคอต) ได้แก่ นายพิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ จากผลงาน "น่องภูมิใจ" และผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย จนท. ได้แก่ น.ส.นิธิกานต์ จึงถาวรอนันต์ จากผลงานเอกลักษณ์สยาม โดยจะได้เงินรางวัลละ 5 หมื่นบาท เชื่อว่าผลงานนี้จะสร้างความประทับใจ สร้างการรับรู้ถึงเรื่องของภูมิวิถี ภูมิปัญญาไทย และสร้างภาพลักษณ์ที่สง่างามให้กับประเทศ</p>	
<p><b>หนุนใช้นวัตกรรมรักษาวัณโรค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage  - นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยกรมวิทย์ฯ และ JICA จัดทำความร่วมมือภายใต้โครงการ Technical Cooperation Project for Accelerating Social Implementation of Science and Technology (TCP/ASIST) เพื่อนำนวัตกรรมและองค์ความรู้จากโครงการ SATREPS โดยเฉพาะด้านจีโนมิกส์และภูมิคุ้มกันวิทยา มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการค้นหา รักษา ควบคุม และป้องกันวัณโรค โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี และหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ กรมวิทย์ฯ กรม คร. สถาบันโรคทรวงอก ม.มหิดล และหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 1, 2, 4, 5, 7 และ 8 เป็นพื้นที่ดำเนินการ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติในการยุติวัณโรค ซึ่งคาดว่าจะเห็นแนวโน้มลดลงและบรรลุเป้าหมาย SDGs และยุติวัณโรคได้ในปี 2578</p>	
<p><b>สถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า  - นพ.นิตี เหนือนารักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทย ว่า มีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัญหาความพิการในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรักษาล่าช้า อาจทำให้เกิดความพิการจากการทำลายเส้นประสาทส่วนปลายคือ ตา มือ และเท้า ขอให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อน หากพบผิวนั่งเป็นวงต่าง มีอาการชา มีผื่นหรือตุ่มแดง ไม่คัน ไข้ยากินหรือยาทานานเกิน 3 เดือนแล้วยังไม่หาย ให้รีบไปพบแพทย์ที่รพ.ใกล้บ้าน</p>	
<p><b>ช่วยผู้ป่วยจิตเวชไร้ที่พึ่งกลับบ้าน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (edunewssiam, thecoverage)  - นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง การลงนาม MOU การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้ที่พึ่ง ระหว่างกรมสุขภาพจิต สสส. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมูลนิธิกระจกเงา ว่า เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้รับบริการในสถานพยาบาล และข้อมูลคนหาย/ผู้ป่วยข้างถนน เพื่อติดตามสืบค้นประวัติครอบครัว และภูมิลาเนาเดิม ส่งการบูรณาการเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านของผู้ป่วยทางจิต ทั้งนี้ หากพบผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง มีภาวะอันตราย หรือจำเป็นต้องรับการรักษา สามารถแจ้งหรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทั้งรพ.จิตเวชทั่วประเทศ 20 แห่ง หรือ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไปซึ่งมีหอผู้ป่วยจิตเวชครบทุกแห่งแล้ว</p>	
<p><b>Kick off ดูแลจิตเวชเด็ก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ  - นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกิจกรรม Kick off จัดระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพจิตเด็ก ระหว่างกรมสุขภาพจิต และกรุงเทพมหานคร ว่า เป็นการร่วมมือดำเนินการจัดระบบการดูแลสุขภาพจิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เด็กและวัยรุ่นภายในพื้นที่ รร. ชุมชน และสถานพยาบาลใน กทม. และกระบวนการดำเนินการคัดกรองรักษา ส่งต่อ และดูแลต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายผลการช่วยเหลือให้ครอบคลุม กทม. และคาดว่าจะทำให้ปัญหาบรรเทาเบาบางลง</p>	
<p><b>ไทย-ซาอุดีอาระเบียยกระดับเที่ยวเพื่อสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, inn, fm91bkk, bangkokbiznews, true, chieffocus, mcot, tnn, thecoverage)</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยนายฯให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบียต่อยอดมาจากความพยายามที่นายฯ เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (ASEAN-GCC Summit) เมื่อวันที่ 20-21 ต.ค.2566 โดยจะลงนาม MOU ด้านสาธารณสุขระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบียฉบับแรก ในไตรมาสแรกของปี 2567 เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ และความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ ขยายโอกาสความร่วมมือในมิติอื่นๆ</p>	
<p><b>ปชช.ชื่นชม รพ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ประชาชนโพสต์ชื่นชม รพ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จัดส่งยาทางไปรษณีย์ รวดเร็วทันใจ หลังไปพบแพทย์เข้ากลับออกมา 10:30 น. ใช้บริการส่งยาถึงบ้านไม่ต้องรอ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจัดยาโทรมาขอพิกัดบอกไม่เกิน 3 วัน แต่พอดกเย็น 18:30 น. ยาส่งถึงบ้าน ชมเชยเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนเป็นอย่างดี ต่อนรบดี พุดจาดี มีรอยยิ้ม</p>	
<p><b>จับร้านขายกระท่อม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวพ.91, ch7, chaingmainews, js100)</p> <p>- ตร.เชียงราย ปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใส ตรวจสอบร้านน้ำกระท่อมบริเวณตลาดห้วยปลากั้งเจริญทรัพย์ หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีกรจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงให้แก่เด็กและเยาวชน มั่วสุมเสียดัง สร้างความเดือดร้อนรำคาญ พบผู้ใช้บริการกว่า 40 คน ยาแก้ไอเปิดขวดแล้วบริเวณจุดปรุงน้ำกระท่อม จึงแจ้งขอหาจำหน่ายน้ำกระท่อมโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขายใบกระท่อมแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี สถานที่จำหน่ายไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ฯลฯ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	